

Số: 03/KH-MNHD

Đắk N'Drung, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG RẾT VÀ PHÒNG CHỐNG  
DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN  
Năm học 2023 – 2024**

Căn cứ công văn số 16/PGDDĐT ngày 05/01/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân;

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Căn cứ nhiệm vụ năm học trường mầm non Hướng Dương xây dựng kế hoạch phòng chống rết và phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm học 2023 – 2024 như sau:

**I./ Mục đích – yêu cầu :**

**1.Mục đích :**

Nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống rết và phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh trong nhà trường.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo sức khỏe và phòng, chống rết và phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh trong nhà trường, phối hợp với phụ huynh học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm.

**2. Yêu cầu**

Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện các biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường triển khai công tác phòng, chống rết và phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh.

Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh, có đủ nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ.

Đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, chế độ dinh dưỡng hợp lý, cơm thức ăn, nước uống đủ ấm, có đủ chăn cho trẻ ngủ.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân.

**II. Nội dung**

**A. Công tác phòng chống rết**

**1. Quy định nghỉ học:**

- Học sinh nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C.

- Trong những ngày rét đậm, rét hại phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin nhiệt độ ngoài trời của khu vực xã Đăk N'Drung được phát tại Bản tin dự báo thời tiết:

+ Đài truyền hình Việt Nam-VTV1, chương trình “chào buổi sáng”.

+ Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đăk Nông.

## **2. Tổ chức thực hiện**

Trong thời gian thời tiết rét đậm, rét hại đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các nội dung sau:

- Kiểm tra rà soát ổ sung chăn, áo ấm cho học sinh; chỗ ngủ đảm bảo kín gió và ấm áp, chỗ ở học sinh bán trú đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

- Đảm bảo chế độ ăn cho học sinh đảm bảo khẩu phần, chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm; ngoài ra, các giáo viên phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho học sinh; trang bị đầy đủ các loại thuốc, thiết bị cần thiết để chăm sóc học sinh khi có dấu hiệu bị cảm lạnh, ho, sốt.

- Trường học cần chủ động sửa chữa, nâng cấp đường dẫn nước, bể chứa nước đảm bảo nhu cầu dùng nước tối thiểu của học sinh, có phương án lấy nước, cấp nước và sử dụng nước cho học sinh bán trú, nội trú.

- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình học sinh của lớp mình trong những ngày rét đậm, rét hại và nhắc nhở, tuyên truyền cho học sinh đi học luôn mặc áo giữ ấm cho cơ thể, nếu có biểu hiện rét hoặc sốt thì báo cáo với BGH hoặc cán bộ y tế của nhà trường để được giải quyết.

- Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Nhắc nhở học sinh mặc ấm. Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày rét.

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về cách đảm bảo sức khỏe cho học sinh qua bản tuyên truyền nhà trường, các lớp và qua đài truyền thanh của trường, xã, zalo, trang pange, facbok.

- Trong trường hợp thời tiết rét học sinh được nghỉ nhưng do điều kiện học sinh không có điều kiện đảm bảo phòng chống rét ở nhà thì nhà trường vẫn nhận cho học sinh ăn ở tại trường và đảm bảo tốt các điều kiện phòng chống rét cho học sinh.

## **B. Công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân**

### **1. Nội dung thực hiện**

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh mùa Đông – xuân triển khai đội ngũ thực hiện kịp thời.

Tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh một số bệnh thường gặp như: Sởi, Rubella, tiêu chảy, sốt xuất huyết, cúm A (H7N9, H5N1), chân tay miệng, bệnh ngoài da, các bệnh về đường hô hấp...

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh của trẻ trong trường thực hiện các biện pháp phòng bệnh vào các giờ đón và trả trẻ, bảng truyền thông của các lớp.

Hướng dẫn trẻ, cha mẹ trẻ về phòng, chống bệnh truyền nhiễm mùa xuân-đông tới các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng.

Tổ chức giáo dục, truyền thông phòng, chống một số bệnh dịch trong trường học.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học thường xuyên, đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh (phải thường xuyên diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi, vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên trường, nhà ở tập thể, tại gia đình và cộng đồng). Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, rửa mặt hằng ngày bằng khăn mặt riêng với nước sạch; không dùng chung vật dụng cá nhân, thực hiện vệ sinh phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; đảm bảo đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học và các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ, giáo viên và nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay với Trạm Y tế xã phối hợp xử lý triệt để ổ dịch.

Sưu tầm tranh ảnh, tranh bổ sung góc tuyên truyền của trường và các lớp.

Hàng ngày cập nhật thông tin và báo cáo tình hình dịch bệnh theo đường link của phòng giáo dục trước 11h hàng ngày.

## **2. Biện pháp thực hiện**

### **\* Đối với nhân viên y tế**

Phối hợp với Trạm Y tế địa phương nhằm quản lý và chăm sóc sức khỏe trẻ; phát hiện sớm bao vây dập tắt dịch ngay khi có ca bệnh đầu tiên, ổ dịch nhỏ, không để bùng phát và lan trên diện rộng;

Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên toàn bộ các khu vực của trường; khi có dịch bệnh phát hiện sớm và báo cho ngành Y tế để xử lý kịp thời không để dịch lây lan.

Phòng Y tế nhà trường chuẩn bị các phương tiện và hướng dẫn chuyên môn cần thiết, để hoàn toàn chủ động trong phòng ngừa, xử lý và dập tắt dịch trong trường.

Phối hợp với bếp ăn, đảm bảo VSATTP, đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ.

Tích cực tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong nhà trường; nguyên nhân, cách phòng chống các dịch bệnh cho các bậc phụ huynh.

Có phương án đối phó nhanh, khi có dịch xảy ra phải báo cho cơ quan chức năng có liên quan xử lý dập tắt ổ dịch kịp thời.

Hàng ngày cập nhật và báo cáo sĩ số trẻ ốm trên link phòng GD trước 11h.

#### **\* Đối với giáo viên**

Tăng cường vệ sinh môi trường trong và ngoài trường học thường xuyên sạch sẽ, chú ý các bề mặt, vật dụng hay tiếp xúc (tay nắm cửa, mặt bàn...). Mở cửa thông thoáng lớp học, phòng làm việc,...

Tăng cường công tác vệ sinh cá nhân, khử khuẩn trong lớp học; khử khuẩn đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt và nền phòng học để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua tiếp xúc ít nhất 01 lần/tuần nhằm đảm bảo trường, lớp học luôn sạch sẽ và an toàn.

Giáo dục trẻ biết cách vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể đặc biệt khi ra trời lạnh, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Theo dõi tình hình trẻ khi đến lớp, trong trường hợp mắc bệnh hoặc phát hiện có người trong trường mắc một trong những bệnh có thể lây lan thành dịch phải thông báo y tế trường học biết để nhà trường cùng với Trạm Y tế xã tổ chức xử lý dịch kịp thời, tránh lây lan.

Đối với trẻ mắc bệnh, hướng dẫn phụ huynh phải đưa trẻ đến Trung tâm Y tế điều trị và cách ly tại nhà hoặc bệnh viện không được tự ý đi học, tránh lây nhiễm cho trẻ khác; thông qua trẻ giúp tuyên truyền gia đình tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, tự giác vứt bỏ các vật chứa nước không cần thiết ở trong và xung quanh nhà.

**\* Đối với nhân viên nuôi dưỡng**

Thực hiện tốt công tác VSATTP. Thực hiện đúng quy trình chế biến một chiều.

Chế biến thức ăn theo đúng thực đơn và khẩu phần ăn của trẻ; đảm bảo đủ chất đủ lượng vệ sinh bếp hằng ngày.

Mang đầy đủ bảo hộ lao động khi chế biến thức ăn.

**3. Tổ chức thực hiện**

Triển khai trong toàn bộ CBGVNV nhà trường nội dung các thông tin về dịch bệnh và biện pháp phòng chống dịch.

Cập nhật và cung cấp các thông tin liên quan ở bản tin phụ huynh của nhà trường để phụ huynh tham khảo thường xuyên.

Kiểm tra các cơ sở trong nhà trường về việc thực hiện kế hoạch.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ bệnh.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phòng chống rét và phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh trong nhà trường. Đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc trong những ngày rét đậm, rét hại để đảm bảo sức khỏe cho trẻ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu trên để phòng chống dịch bệnh đạt kết quả cao.

**Nơi nhận:**

- CBGVNV;(đề t/h)
- Lưu VT.

**HIỆU TRƯỞNG****Diệu Thị Miên**